



เจตนารมณ์ร่วมการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ

นับจากมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๕๕ พระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาพะ ได้รับฉันทมติ ได้ก่อให้เกิดการตระหนักถึงสถานการณ์ปัญหาด้านสุขภาพพระสงฆ์ที่นับวันยิ่งทวีความรุนแรง รวมถึงการให้ความสำคัญกับพระสงฆ์ในการเป็นผู้นำของชุมชนและสังคมในด้านสุขภาพ ส่งผลให้เกิดการดำเนินงานจากหน่วยงาน องค์กร และภาคีเครือข่ายหลากหลายภาคส่วนในการสร้างเสริม ป้องกัน และการบริการสุขภาพพระสงฆ์ ประกอบกับกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ในช่วงที่ผ่านมา นำมาสู่ก้าวอย่างสำคัญและแนวทางการดำเนินงานที่ใช้หลักการ “ทางธรรม นำทางโลก” โดยคณะกรรมการมหาเถรสมาคม ซึ่งเป็นองค์กรสูงสุดของคณะสงฆ์ได้เห็นชอบให้วัดเป็นศูนย์กลางด้านสุขภาพของชุมชน และส่งเสริมบทบาทพระสงฆ์ในการเป็นผู้นำในการสร้างสุขภาพของพระสงฆ์ ชุมชนและสังคม ผ่านเครื่องมือ คือ “ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๐”

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสนองงานคณะสงฆ์ และเป็นการจตุประภายในการสร้างเสริมสุขภาพพระสงฆ์ ชุมชน และสังคม โดยมีวัดและคณะสงฆ์เป็นศูนย์กลางร่วมกับชุมชน หน่วยงาน องค์กร และภาคีเครือข่ายในทุกกระดับ เพื่อการขับเคลื่อนงานสำคัญ ๓ ส่วน ได้แก่ พระสงฆ์กับการสร้างเสริมดูแลสุขภาพตนเองและกันเองตามหลักพระธรรมวินัย ชุมชนและสังคมกับการดูแลสุขภาพและอุปถัมภ์พระสงฆ์ที่ถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัย และการส่งเสริมบทบาทพระสงฆ์ในการเป็นผู้นำด้านสุขภาพของชุมชนและสังคม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ จึงร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ร่วมกับคณะสงฆ์ หน่วยงาน องค์กร และเครือข่ายภาคีที่เกี่ยวข้องในทุกกระดับ ดังนี้

๑. กำหนดให้เรื่อง “สุขภาพพระสงฆ์” เป็นยุทธศาสตร์สำคัญของประเทศที่ทุกภาคส่วน รวมถึงประชาชน ชุมชน และสังคม จะร่วมกันผลักดันและขับเคลื่อนอย่างเต็มความสามารถ
๒. กระบวนการขับเคลื่อนเพื่อส่งเสริมและแก้ไขปัญหาสุขภาพพระสงฆ์ จะยึดแนวทาง “ทางธรรม นำทางโลก” โดยใช้ “ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๐” เป็นกรอบและแนวทางสำคัญ
๓. ในการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๐ จะเน้นการเชื่อมโยงความร่วมมือและบูรณาการองค์ความรู้ ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ บนพื้นฐานการสร้างประโยชน์สูงสุดต่อคณะสงฆ์ ชุมชนและสังคม
๔. จะร่วมกันกำกับ ติดตาม และประเมินผลการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๐ อย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปสู่การสร้างสังคมสุขภาพอย่างยั่งยืนตามหลัก บวร (บ้าน วัด ราชการ)